

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

อายุ	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	11.26%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี
ประวัติการทำงาน	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม 2543-2551 กรรมการและกรรมการผู้จัดการขาย บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
อบรม / สัมมนา	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการศึกษา	- Bachelor of Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	- 6/6 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - บริษัทไม่จดทะเบียน -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งอื่น	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน	-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางชลลดา อิศรางกูร ณ.อยุธยา

อายุ	59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	
2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. เอจีเอนด์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542-2543	ผู้จัดการสำนักงาน บจ. นาบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
2534-2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2531-2534	ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด บจ. ซีเกท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2524-2531	เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย บจ. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อบรม / สัมมนา	
-	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการศึกษา	
-	Master of Business Administration (Management), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	Bachelor of Art (Economics), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	
	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
-	บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
-	บริษัทไม่จดทะเบียน -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งอื่น	
	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	-ไม่มี-
ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน	
	-ไม่มี-